

รายงานสรุปผล

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG SEANF) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และการประชุมคู่ขนาน (Side-event Meeting)

วันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมติมอร์ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของติมอร์ - เลสเต (PDHJ) ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของติมอร์ - เลสเต ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน SEANF ในปี ๒๕๖๒ ได้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG SEANF) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

(๑) นางสาววัลลภา ศารทประภา

ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

(๒) นายพรชัย น้อยบ้านโง้ง

นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ

กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๒

สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากสมาชิก SEANF ทั้งหมดตามเอกสารแนบ ๑ โดยการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑. การประชุมคู่ขนาน เรื่อง “ประสบการณ์ในการจัดการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เนื้อหา

นาย Roberto Eugenio Cadiz กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) ได้นำเสนอความสำเร็จของการจัดการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Inquiry on Climate Change – NICC) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการ ซึ่ง CHRP นำเสนอว่าการไต่สวนระดับชาติถือเป็นเครื่องมือที่ดีในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในเชิงลึก โดยเฉพาะปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดน ซึ่งในการจัดการไต่สวนระดับชาติในครั้งนี้ CHRP ได้ริเริ่มที่จะทดลองขยายขอบเขตอำนาจการดำเนินการที่ครอบคลุมไปถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งได้มีการขยายการดำเนินการออกไปนอกเขตอำนาจทางดินแดนของรัฐของตน โดยได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือการประชาพิจารณ์ (public hearing) ขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคของโลก โดยได้มีการเชิญผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านที่หลากหลายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจัดขึ้นในลักษณะการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (constructive dialogue) มากกว่าการกดดันหรือการเผชิญหน้า เพื่อแสวงหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ซึ่ง CHRP วางแผนที่จะนำผลสรุป

จากการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เ้านำเสนอในที่ประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ (The 25th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) หรือ COP25) ที่ประเทศชิลี ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอ

(๑) CHRP ได้นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการไต่สวนร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Panels) ซึ่งอาจจะร่วมกันดำเนินการในประเด็นที่มีลักษณะที่ข้ามพรมแดน และการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนจะมีส่วนช่วยให้การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวดำเนินการได้ครอบคลุม กว้างขวาง และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่ง CHRP ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก SEANF แลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงานที่แต่ละสถาบันฯ ให้มีความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน (priority issues) ซึ่งอาจมีบางประเด็นที่มีลักษณะที่ข้ามพรมแดนซึ่งอาจดำเนินการไต่สวนร่วมกันได้

(๒) CHRP เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานชั่วคราวเพื่อผลักดันให้มีการจัดการไต่สวนระหว่างสถาบัน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Ad Hoc Volunteer Working Group on Inter-NHRI Inquiry) ร่วมกันระหว่าง สมาชิก SEANF

ความเห็นที่ประชุม

(๑) สมาชิก SEANF ได้แสดงความสนใจต่อประสบการณ์และความสำเร็จในการจัดการไต่สวน ระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประเด็นที่แต่ละสถาบันฯ ให้มีความสำคัญกับการดำเนินการในปัจจุบัน เช่น SUHAKAM กล่าวถึงประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและ การค้ามนุษย์ MNHRC แสดงความสนใจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส่วนผู้แทนสำนักงาน กสม. ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการริเริ่มที่จะดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันขนาดเล็กที่ข้ามพรมแดน (Transboundary Haze) ร่วมกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ได้แก่ AICHR และ ACWC

(๒) อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด สมาชิก SEANF ยังไม่ได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งหรือเข้าร่วมในคณะทำงาน ชั่วคราวเพื่อผลักดันให้มีการจัดการไต่สวนระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Ad Hoc Volunteer Working Group on Inter-NHRI Inquiry) ตามที่ CHRP เสนอ โดยผู้แทนสำนักงาน กสม. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการสรรหา กสม. ชุดที่ ๔ ทำให้การริเริ่มดำเนินการใดที่สำคัญอาจจำเป็นต้องรอการตัดสินใจอย่างเป็นทางการของ กสม. ชุดใหม่ ขณะที่ SUHAKAM และ PDHJ ขอให้ CHRP จัดทำ รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ในการนี้ MNHRC ได้เสนอให้ CHRP จัดทำเอกสาร กรอบแนวคิดหลัก (concept note) เพื่อนำกลับมาเสนอในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF ทุกสถาบันจะเดินทางเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ สมาชิก SEANF จะต้องมีรายละเอียดในการพิจารณาที่เพิ่มมากขึ้น

และประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสมาชิก SEANF จะได้ใช้โอกาสนั้นในการพิจารณาและตัดสินใจต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ CHRP จัดทำเอกสารกรอบแนวคิด (concept note) เพื่อนำกลับมาเสนอในการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๒. การประชุมคู่ขนาน เรื่อง “ร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia)

เนื้อหา

นางสาว Shazeera Zawawi เจ้าหน้าที่โครงการประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ของสมาคมต่อต้านการทรมาน (Association for the Prevention of Torture – APT) ได้เป็นผู้นำเสนอร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia) ที่ได้จัดทำขึ้นโดย APT

ความเห็นที่ประชุม

(๑) การเน้นให้ความสำคัญและการกำหนดนิยามของคำว่า “ทรมาน” (torture)

สมาชิก SEANF ขอให้กำหนดนิยามโดยเคร่งครัดตามความหมายของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (UNCAT) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก SEANF เกือบทั้งหมดได้เข้าเป็นภาคีของ UNCAT แล้ว ยกเว้น มาเลเซียและเมียนมา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะให้กำหนดนิยามของคำว่า “ทรมาน” ตามที่กำหนดใน UNCAT เนื่องจากได้รับการยอมรับที่เป็นสากลอยู่แล้ว

(๒) การกำหนดให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญา

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันว่า แต่ละประเทศควรต้องมีการกำหนดกฎหมายภายในโดยเฉพาะว่าด้วยการทรมาน หรือการกำหนดให้การทรมานเป็นความผิดทางอาญาไว้ในกฎหมายอาญาหรือไม่ เช่นฟิลิปปินส์ได้มีการจัดทำเป็นกฎหมายเฉพาะ ส่วนติมอร์ - เลสเต ได้มีการกำหนดเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ขณะที่มาเลเซียและไทยมีการกำหนดการห้ามการทรมานไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้ APT ศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วย

(๓) ข้อเสนอแนะอื่น เช่น

- ผู้แทนสำนักงาน กสม. เสนอให้มีการแยกบทวิเคราะห์ (บทที่ ๓) ออกจากส่วนของแนวปฏิบัติเป็นคนละฉบับ และขอให้แนวปฏิบัตินี้ใช้เฉพาะภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น (internal use) รวมทั้งขอให้ระมัดระวังในการใช้ภาษาที่อาจทำให้เกิดอคติระหว่างกัน

- อย่างไรก็ตาม สมาชิก SEANF อื่น เห็นว่าควรยังคงเนื้อหาในส่วนของบทวิเคราะห์ (บทที่ ๓) ไว้ดังเดิมจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดทำแนวปฏิบัติ และเห็นว่าเอกสารนี้ ควรเผยแพร่ให้แก่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานราชทัณฑ์ด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวกับการต่อต้าน การทรมานร่วมกัน แต่ก็สนับสนุนให้มีการนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน ครอบคลุม และตรงประเด็น รวมทั้งขอให้ เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ภาษา

(๔) นางสาว Shazeera Zawawi รับที่จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขและ ปรับปรุงเอกสารดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะเสนอร่างที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้กับ PDHJ ภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง PDHJ จะส่งต่อให้กับสมาชิก SEANF โดยทันที เพื่อให้สมาชิก SEANF ดำเนินการพิจารณาร่างแนวปฏิบัติฯ ตามกระบวนการภายในของตน เพื่อให้มีการรับรองแนวปฏิบัติดังกล่าว เป็นเอกสารของ SEANF ต่อไป

มติที่ประชุม

(๑) มอบหมายให้ APT นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขและ ปรับปรุงเอกสารดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้เสนอร่างที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนั้นให้กับ PDHJ ในฐานะประธาน SEANF ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง PDHJ จะส่งต่อให้กับสมาชิก SEANF โดยทันที

(๒) ให้สมาชิก SEANF ดำเนินการพิจารณาร่างแนวปฏิบัติฯ ตามกระบวนการภายในของตน เพื่อให้มีการรับรองแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นเอกสารของ SEANF ในที่ประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG SEANF) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วาระที่ ๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากที่ PDHJ ได้นำเสนอร่างระเบียบวาระการประชุมต่อที่ประชุม

(๑) CHRP ได้ขอที่จะเปลี่ยนวาระ เรื่อง “การรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงรายงาน ของ SEANF ว่าด้วยแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (SEANF Migration Report ๒๐๑๐)” เป็น “การหารือต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดการไตสวนร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Panels)” ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับปรุงรายงานของ SEANF ว่าด้วยแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งดำเนินการโดย CHRP ยังไม่เสร็จ เรียบร้อย

(๒) ผู้แทนสำนักงาน กสม. ขอเพิ่มวาระ เรื่อง “การนำเสนอร่างกรอบแนวคิด (concept note) กิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ในวาระเรื่องอื่น ๆ (Other Matters) เนื่องจากเรื่องนี้ ยังไม่ได้รับการกำหนดให้อยู่ในวาระหลักของการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามการเสนอของ CHRP และผู้แทนสำนักงาน กสม.

**วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม TWG SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕
เมษายน ๒๕๖๒**

PDHJ นำเสนอร่างรายงานการประชุม TWG SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมพิจารณา ในกรณี MNHRC ขอแก้ไขถ้อยคำในหน้า ๔ ย่อหน้าที่ ๓ ข้อ ๓.๔ จากคำว่า “process” เป็นคำว่า “project”

มติที่ประชุม

เห็นชอบกับการขอแก้ไขของ MHNRC และรับรองรายงานการประชุม

**วาระที่ ๓ การรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาชิก SEANF
ภายหลังการประชุม TWG SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒**

สมาชิก SEANF ได้นำเสนอพัฒนาการและกิจกรรมที่สำคัญของแต่ละสถาบันภายหลังการประชุม TWG SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องประเด็นสิทธิมนุษยชนในสถานพยาบาลของรัฐ การอำนวยความสะดวกในที่คุมขังและคุก ประเด็นที่เกี่ยวกับคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ การตรวจสอบกรณีหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่ชายแดนมาเลเซีย ประเด็นสิทธิของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ สิทธิการศึกษา สิทธิเด็ก การรณรงค์เพื่อต่อต้านการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งที่ฟิลิปปินส์ และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้แทนสำนักงาน กสม. ได้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของ กสม. ภายหลังวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทั้งการนำเสนอเกี่ยวกับการสรรหา กสม. ชุดที่ ๔ และการรับทราบผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะประเด็นสิทธิมนุษยชนจาก ๑๗ หน่วยงาน ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้นำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพิจารณาดำเนินการ ตลอดจนได้นำเสนอกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและการประชุมหารือในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดนร่วมกับ AICHR และ ACWC

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔ การนำเสนอกรอบแนวคิด (concept note) ในการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก SEANF (Concept Note on Possibility of Effective Communication Channels among SEANF Members)

ข้อเสนอ

ผู้แทนสำนักงาน กสม. ได้นำเสนอร่างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิก SEANF โดยกล่าวว่าได้มีการปรึกษาร่วมกับ CHRP ซึ่งเคยรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และ Facebook Page ของ SEANF ในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ โดย CHRP ได้เคยขอรับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากสหภาพยุโรป รวมทั้งได้หารือกับ Komnas HAM ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF และสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ของ SEANF โดยผู้แทนสำนักงาน กสม. ได้มีความเห็นเพื่อการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้แก่

- การนำ Facebook Page ที่เคยดำเนินการอยู่แล้วกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินและสามารถบริหารจัดการได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ในทางเทคนิค

- การจัดตั้งกลุ่ม WhatsApp ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสมาชิก SEANF ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ ได้เสนอ ๒ แนวทางดำเนินการ ได้แก่

(ก) รอที่จะดำเนินการภายหลังจากที่มีการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF แล้วเสร็จ และ

(ข) การดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมา โดยมีสมาชิก SEANF สถาบันใดสถาบันหนึ่งดำเนินการในขั้นตอนที่จำเป็น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

ความเห็นที่ประชุม

(๑) สนับสนุนให้ SEANF มีการจัดทำเว็บไซต์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับองค์กรภายนอกและการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก SEANF

(๒) ขอให้ CHRP จัดทำร่างข้อเสนอ (proposal) ในการขอรับการสนับสนุนในการจัดทำเว็บไซต์ของ SEANF จากสหภาพยุโรป ในนามของ CHRP ทั้งนี้ เนื่องจากผู้แทนสำนักงาน กสม. ได้กล่าวถึงข้อจำกัดตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการต้องไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก (๔) องค์กรหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ทำให้การรับงบประมาณครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดย CHRP เท่านั้น ไม่ใช่ในนาม SEANF

(๓) ที่ประชุมขอให้สำนักงาน กสม. ได้จัดทำร่างแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF โดยให้มีการนำเสนอเอกสารทั้ง ๒ รายการดังกล่าวในที่ประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

(๔) ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่วมกันตามที่ SUHAKAM เสนอ โดยให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ทำหน้าที่ประธาน SEANF เป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF โดยมีกระบวนการในการบริหารจัดการตามที่จะได้รับการรับรองในร่างแนวปฏิบัติฯ ที่จะจัดทำขึ้น

(๕) SUHAKAM เสนอว่า ในระหว่างที่ร่างแนวปฏิบัติฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ PDHJ ในฐานะประธานของ SEANF ในปี ๒๕๖๒ อาจเริ่มเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของ SEANF ส่วนหนึ่งโดยผ่านทาง Facebook Page เดิมของ SEANF และของ PDHJ โดยขอให้ส่งข้อความพร้อมรูปภาพที่จะเผยแพร่ให้กับสมาชิก SEANF ทั้งหมดให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่ง PDHJ กล่าวว่า พร้อมทั้งจะบริหารจัดการ Facebook Page ของ SEANF ต่อจาก CHRP เมื่อได้รับการส่งต่อสิทธิในการเข้าถึง Facebook Page จาก CHRP และเมื่อ SEANF มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

(๖) PDHJ จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม WhatsApp เมื่อได้รับหมายเลข WhatsApp ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของสมาชิก SEANF ครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม

(๑) ให้ CHRP จัดทำร่างข้อเสนอ (proposal) ในการขอรับการสนับสนุนในการจัดทำเว็บไซต์ของ SEANF จากสหภาพยุโรป ในนามของ CHRP

(๒) ให้สำนักงาน กสม. จัดทำร่างแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF

(๓) ให้มีการนำเสนอเอกสารทั้ง ๒ รายการดังกล่าวเสนอเพื่อให้ที่ประชุมประจำปี SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบ

(๔) ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ทำหน้าที่ประธาน SEANF เป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF

(๕) PDHJ ในฐานะประธานของ SEANF ในปี ๒๕๖๒ จะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของ SEANF ส่วนหนึ่งโดยผ่านทาง Facebook Page ของ SEANF และของ PDHJ โดยจะส่งข้อความพร้อมรูปภาพที่จะเผยแพร่ให้กับสมาชิก SEANF ทั้งหมดให้ความเห็นชอบก่อน ตามแนวปฏิบัติที่จะเสนอในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

(๖) PDHJ จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม WhatsApp เมื่อได้รับหมายเลข WhatsApp ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของสมาชิก SEANF ครบถ้วนแล้ว

วาระที่ ๕ การรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF

ข้อเสนอ

Komnas HAM ได้รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ซึ่งในขั้นนี้ Komnas HAM อยู่ระหว่างการสรุปเอกสารการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF และการจัดทำร่างกฎีกาของประธานาธิบดี (Presidential Decree) ซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่จะอนุญาตให้ Komnas HAM เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น (ซึ่งในที่นี้หมายถึงสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF) ร่วมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (working group) ที่มีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเลขานุการ

Komnas HAM นำเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ดำเนินการได้สำเร็จ Komnas HAM มีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่

(๑) การได้รับความเห็นชอบตามกฎีกาของประธานาธิบดี (Presidential Decree) ซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่จะอนุญาตให้ Komnas HAM เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น

(๒) การจัดทำและการลงนาม Host Country Agreement ซึ่งจะดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย โดยจะต้องมีการหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก SEANF และเอกสารนี้จำเป็นต้องมีการลงนามโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการต่างประเทศของสมาชิก SEANF

(๓) การจัดตั้งและเปิดดำเนินการสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF อย่างเป็นทางการ

ความเห็นที่ประชุม

(๑) ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎีกาของประธานาธิบดี (Presidential Decree) ซึ่งที่ประชุมมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียที่จะต้องมีการหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก SEANF นั้น CHRP และ PDHJ มีความห่วงกังวลว่าการดำเนินการเช่นนี้น่าจะมีลักษณะเป็นการต้องได้รับความเห็นชอบหรือขออนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายของฟิลิปปินส์และติมอร์ - เลสเต สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลและไม่จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้น รวมทั้งอาจเป็นการทำลายความเป็นอิสระของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(๒) ขอให้ Komnas HAM นำเสนอข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับกำหนดการดำเนินงาน (timeline) ข้อตกลงของประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ข้อกำหนดทางกฎหมาย (legal provision) แผนการดำเนินการ (roadmap) และข้อมูลความเป็นมาอื่น

มติที่ประชุม

ให้ Komnas HAM นำเสนอกำหนดการดำเนินงาน (timeline) ข้อตกลงของประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ข้อกำหนดทางกฎหมาย (legal provision) แผนการดำเนินการ (roadmap) และข้อมูลความเป็นมาด้านอื่น ๆ ในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

วาระที่ ๖ การหารือต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการโต้สวนร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Panels)

ข้อเสนอ

CHRP ได้ยกเรื่องการจัดการโต้สวนร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นหารือในที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจในหลักการและการมีส่วนร่วมในการจัดการโต้สวนในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งหากได้มีการจัดตั้งกลไกในการดำเนินการร่วมกันแล้ว สมาชิก SEANF จะสามารถเข้าร่วมกับกลไกดังกล่าวได้บนฐานของความสมัครใจของแต่ละสถาบันฯ ซึ่ง Inter-NHRI Inquiry Panels จะมีลักษณะของการเป็นส่วนกลางหรือกลุ่มหรือกลไกที่สนับสนุนในเชิงองค์ความรู้ (think tank) รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี อย่างไรก็ตาม CHRP จะได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เป็นทางการเกี่ยวกับ Inter-NHRI Inquiry Panels ในลักษณะที่เป็นเอกสารกรอบแนวคิด (concept note) เพื่อนำเสนอในการประชุมปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

มติที่ประชุม

ให้ CHRP ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เป็นทางการเกี่ยวกับ Inter-NHRI Inquiry Panels ในลักษณะที่เป็นเอกสารกรอบแนวคิด (concept note) เพื่อนำเสนอในการประชุมปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

วาระที่ ๗ วาระอื่น

- กิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (SEANF Activity on Business and Human Rights)

ข้อเสนอ

ผู้แทนสำนักงาน กสม. นำเสนอเอกสารกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Concept Note on the Field Visit and Sharing Experiences on Advocating the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ผลการดำเนินงาน และตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีระหว่างสมาชิก SEANF ในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and

Human Rights) มาบูรณาการสู่การปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของ กสม. นั้น ถือว่ามีผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการเชิญผู้เข้าร่วม ๔ คนต่อประเทศ ประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิก SEANF ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอาจจะต้องรับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเอง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

ความเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมอภิปรายแสดงความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดี และ กสม. มีผลการดำเนินงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่มีความก้าวหน้า ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสมาชิก SEANF ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม สมาชิก SEANF ขอให้ กสม. แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งขอให้สำนักงาน กสม. พิจารณาสับสนุนค่าที่พักในช่วงที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยขอให้สมาชิก SEANF ที่เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินเท่านั้น เพื่อให้สมาชิก SEANF ที่มีข้อจำกัดทางการเงินมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ขอให้ กสม. แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วาระที่ ๘ การนำเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิคนพิการในติมอร์ - เลสเต และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการนำเสนอประเด็นเพื่อประกอบการจัดทำแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (SEANF Statement on the Rights of People with Disabilities) และรายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the Rights of People with Disabilities in Southeast Asia)

ข้อเสนอ

PDHJ ได้นำเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิคนพิการในติมอร์ - เลสเต และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำเสนอประเด็นเพื่อประกอบการจัดทำแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (SEANF Statement on the Rights of People with Disabilities) และรายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the Rights of People with Disabilities in Southeast Asia) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

ความเห็นที่ประชุม

(๑) สนับสนุนการดำเนินการของ PDHJ โดยในส่วนของแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้น ที่ประชุมเห็นชอบในเบื้องต้นกับเนื้อหาที่ PDHJ ได้ยกร่างขึ้น อย่างไรก็ตาม สมาชิก SEANF จะได้นำเอกสารดังกล่าวกลับไปนำเสนอเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่รับผิดชอบในประเด็นคนพิการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองในที่ประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่วนรายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น แม้สมาชิก SEANF จะเห็นด้วยในหลักการแล้ว แต่เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดมากและต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสมาชิก SEANF จึงขอที่จะนำเอกสารดังกล่าวกลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

(๒) PDHJ แจ้งว่าจะนำเอกสารทั้ง ๒ รายการดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาให้การรับรองในที่ประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดย PDHJ จะเปิดรับความเห็นจากสมาชิก SEANF จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อนำไปปรับปรุงให้เอกสารมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

มติที่ประชุม

(๑) ให้ PDHJ ดำเนินการต่อไป

(๒) PDHJ เปิดรับความเห็นจากสมาชิก SEANF จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อนำไปปรับปรุงให้เอกสารมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(๓) ให้สมาชิก SEANF นำเอกสารไปดำเนินการตามขั้นตอนภายในเพื่อให้มีการรับรองเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของ SEANF ในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

วาระที่ ๙ การเตรียมการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอ

(๑) รูปแบบการประชุม

PDHJ เริ่มการประชุมในวาระนี้โดยการปรึกษารื้อกับสมาชิก SEANF กล่าวเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประชุมประจำปีของ SEANF ที่ผ่านมาจากนั้น PDHJ นำเสนอรูปแบบการประชุมที่สอดคล้องกับแนวการปฏิบัติที่ผ่านมาของ SEANF โดยการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ จะจัดขึ้น ๒ วัน โดยครึ่งเช้าของการประชุมวันแรกจะเป็นการสัมมนา ซึ่งในการสัมมนานี้ จะเชิญประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF เข้าร่วมเป็นวิทยากร และจะมีการเชิญสมาชิกรัฐสภาของติมอร์ - เลสเต หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตที่ประจำการ ณ กรุงดิลี เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาด้วย จากนั้น จึงจะเข้าสู่วาระการประชุมประจำปีของ SEANF ในช่วงบ่าย นอกจากนี้ PDHJ ยังได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้แทนของสมาชิก SEANF ที่จะเข้าร่วมในการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ด้วย

(๒) ร่างระเบียบวาระการประชุม

PDHJ ได้นำเสนอร่างระเบียบวาระการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ต่อที่ประชุม ในการนี้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการดำเนินงาน (Rule of Procedure - RoP) ของสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ซึ่งได้รับความเห็นชอบร่วมกัน โดยสมาชิก SEANF เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ยังไม่ได้มีการลงนาม โดยข้อ ๒๒ เรื่อง “การจัดการเงินทุน” ตาม (๑) ได้กำหนดว่า “หากจำเป็น SEANF อาจระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากชุมชนผู้บริจาคระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงองค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินในภูมิภาค และหุ้นส่วนอื่น” เหตุผลที่ต้องหารือ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ ได้กำหนดว่า “ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการต้องไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก (๔) องค์กรหรือนิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ” ซึ่งข้อบังคับการดำเนินงาน (RoP) ของ SEANF ที่ได้จัดทำขึ้นและได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น อาจขัดกับข้อกำหนดของ กสม.

ความเห็นที่ประชุม

(๑) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ลำดับ	ร่างระเบียบวาระ	ผู้นำเสนอต่อที่ประชุม
๑.	การนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาชิก SEANF ในปี ๒๕๖๒	ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก SEANF
๒.	การขอหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการดำเนินงาน (Rule of Procedure - RoP) ของสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ข้อ ๒๒	กสม.
๓.	การนำเสนอเอกสารกรอบแนวคิด (concept note) เกี่ยวกับการจัดการไต่สวนระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Inter-NHRI Inquiry Panels)	CHRP
๔.	การรับรองร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia)	APT
๕.	การนำเสนอและขอรับการรับรองแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเนื้อหาและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ SEANF	กสม.
๖.	การนำเสนอและขอรับการรับรองร่างข้อเสนอ (proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำเว็บไซต์ของ SEANF จากสหภาพยุโรป ในนามของ CHRP	CHRP

๗.	การนำเสนอความคืบหน้าของกำหนดการดำเนินงาน (timeline) ข้อตกลงของประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) ข้อกำหนดทางกฎหมาย (legal provision) แผนการดำเนินการ (roadmap) และข้อมูลความเป็นมา ด้านอื่น ๆ ของสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF	Komnas HAM
๘.	การนำเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Field Visit and Sharing Experiences on Advocating the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)	กสม.
๙.	การรับรองแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (SEANF Statement on the Rights of People with Disabilities) และรายงานพื้นฐานว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the Rights of People with Disabilities in Southeast Asia)	PDHJ
๑๐.	วาระอื่น	

๒. PDHJ ได้สอบถามสมาชิก SEANF เกี่ยวกับผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ จากสมาชิก SEANF ประกอบด้วย

ลำดับ	สถาบัน	จำนวนที่คาดว่าจะเข้าร่วม	องค์ประกอบ
๑.	อินโดนีเซีย (Komnas HAM)	๒ - ๓ คน	- ประธานหรือรองประธาน - เลขาธิการ - เจ้าหน้าที่ ๑ คน
๒.	มาเลเซีย (SUHAKAM)	๒ - ๓ คน	- ประธานหรือรองประธาน - เลขาธิการ - เจ้าหน้าที่ ๑ คน
๓.	เมียนมา (MNHRC)	๒ คน	- ประธาน - กรรมการที่รับผิดชอบภารกิจด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
๔.	ฟิลิปปินส์ (CHRP)	๗ คน	- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ทั้งคณะ) จำนวน ๕ คน - เจ้าหน้าที่ ๒ คน

๕.	ติมอร์ - เลสเต (PDHJ)	๗ คน	- ผู้ตรวจการแผ่นดิน (Provedóra) - รองผู้ตรวจการแผ่นดิน (Deputy Provedór) ๒ คน - เลขาธิการ - เจ้าหน้าที่ ๓ คน
๖.	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๔ คน	- ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - เจ้าหน้าที่ ๒ คน